

รายการแผนเฉพาะด้านของกรุงเทพมหานครที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักงานการแพทย์

ลำดับ	แผนเฉพาะด้าน	ยุทธศาสตร์/ด้าน/มิติ	กลยุทธ์/มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม
๑.	แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔	๑. การเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ	๑. การให้การศึกษาและเรียนรู้กลุ่มก่อนวัยสูงอายุในทุกมิติ เพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ๒. การส่งเสริมและสร้างวินัยการออม ๓. การปลูกจิตสำนึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุและส่งเสริมสัมพันธ์ภาพระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัย	ไม่มีการกำหนดโครงการ/กิจกรรมไว้
		๒. การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ	๑. การส่งเสริมด้านการทำงานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ ๒. การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ๓. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมโดยผ่านการรวมกลุ่มและการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านผู้สูงอายุ และการพัฒนาผู้สูงอายุ ๔. การสนับสนุนให้มีการนำศักยภาพ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ และความชำนาญของผู้สูงอายุ มาถ่ายทอดสู่สังคม ๕. การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้เข้าถึงสื่อทุกประเภทและสนับสนุนสื่อให้เข้าถึงผู้สูงอายุและเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ ๖. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุและครอบครัว	
		๓. ระบบคุ้มครองสำหรับผู้สูงอายุ	๑. การคุ้มครองด้านรายได้ ๒. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสังคมอย่างบูรณาการครบวงจร และมีคุณภาพ ๓. การส่งเสริมศักยภาพครอบครัว ผู้ดูแล และชุมชน ในการดูแลเกื้อหนุนผู้สูงอายุ ๔. การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้สูงอายุ	

ลำดับ	แผนเฉพาะด้าน	ยุทธศาสตร์/ด้าน/มิติ	กลยุทธ์/มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม
		๔. การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ	๑. พัฒนากลไกการบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	
		๕. การส่งเสริมและการพัฒนาการวิจัย ระบบข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรม และการติดตามประเมินผล	๑. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ ๒. การพัฒนาระบบข้อมูลด้านผู้สูงอายุให้ถูกต้องและทันสมัย ๓. จัดให้มีระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ	
๒.	แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการ (Digital Standard)	กลยุทธ์ที่ ๑ การกำหนดมาตรฐานด้านข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล การพัฒนาระบบ ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อใช้ในการบูรณาการระบบสารสนเทศ	๑. โครงการพัฒนาคุณภาพและจัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข สาธารณูปโภค การคมนาคม และความมั่นคงปลอดภัยสาธารณะ
		ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างบริการที่บูรณาการกระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Business Process As a Service)	กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (Business Process Improvement) และการบริหารจัดการกระบวนการงาน (Business Process Management) สนับสนุนภารกิจหลักในรูปแบบเดียวกัน	๒. โครงการบูรณาการ ๔๓ แห่งและ KPI ของโรงพยาบาลกับกระทรวงสาธารณสุข
			กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการการวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจของผู้บริหารให้มีมาตรฐานการดำเนินงานเป็นหนึ่งเดียว	๓. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System) เพื่อสร้างประสิทธิภาพให้กับองค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Flagship)

ลำดับ	แผนเฉพาะด้าน	ยุทธศาสตร์/ด้าน/มิติ	กลยุทธ์/มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม
		ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนา นวัตกรรมเชิงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Innovation for Digital Economy)	กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมของชาวกรุงเทพฯ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	๔. โครงการบูรณาการระบบงานโรงพยาบาล เป็นระบบ HIS และการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล และประวัติผู้ป่วยด้วย เทคโนโลยี Block Chain ๕. โครงการพัฒนาระบบ Tele Med. ระยะเวลาที่หนึ่ง (Flagship)